
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางนา  

สมัยสามัญที่  ๔  ประจําป  ๒๕๕๗   

วันที่   ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบางนา 

เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

********************** 

ผูมาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

          ๑. นางสาววราภรณ   สํารวล    นายก อบต.บางนา 

/๒ นายบุญสม.... 

ลําดับที ่             ชื่อ    - นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายเสล ี ผดุงใจ ประธานสภา อบต.บางนา เสลี   ผดุงใจ  

๒. นางสมบูรณ เฉลยวาเรศ รองประธานสภา อบต.บางนา สมบูรณ    เฉลยวาเรศ  

๓. นายเสร ี เฉลิมกิจ สมาชิกสภา อบต.บางนา -  

๔. นางสุรินทร นิลกรณ สมาชิกสภา อบต.บางนา สุรินทร    นิลกรณ  

๕. น.ส.วรวลัญช สํารวล สมาชิกสภา อบต.บางนา -  

๖. นางมาลินี จันทาวุฒ ิ สมาชิกสภา อบต.บางนา -  

๗. น.ส.เพ็ญศร ี สุขประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.บางนา เพ็ญศรี  สุขประสิทธ์ิ  

๘. นายดาวรุง เฉลยวาเรศ สมาชิกสภา อบต.บางนา ดาวรุง     เฉลยวาเรศ  

๙. นายสายันต กองทิพย สมาชิกสภา อบต.บางนา สายันต    กองทิพย  

๑๐. นายเกตุ อินทรเนียม สมาชิกสภา อบต.บางนา เกตุ   อินทรเนียม  

๑๑. นายณัฐพล ใจคง สมาชิกสภา อบต.บางนา ณัฐพล     ใจคง  

๑๒. นายเกษม กระแสรนุช สมาชิกสภา อบต.บางนา เกษม    กระแสรนุช  

๑๓. นายสงัด สงาเนตร สมาชิกสภา อบต.บางนา สงัด   สงาเนตร  

๑๔. น.ส.จินรีวิมนต พันธโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต.บางนา จินรีวิมนท   พันธโพธ์ิ  

๑๕. นายประยูร มณีฉาย สมาชิกสภา อบต.บางนา ประยูร    มณีฉาย  

๑๖. นายประยงค จําเนียรพร สมาชิกสภา อบต.บางนา ประยงค    จําเนียรพร  

๑๗. นายสุเทพ โฉมชิต สมาชิกสภา อบต.บางนา สุเทพ    โฉมชิต  

๑๘. นายเฉลย แตงไทย สมาชิกสภา อบต.บางนา เฉลย    แตงไทย  

๑๙. นายประภาส เฉลิมขวัญ สมาชิกสภา อบต.บางนา ประภาส   เฉลิมขวัญ  

๒๐. นายพรชนะ มหุวรรณ สมาชิกสภา อบต.บางนา พรชนะ   มหุวรรณ  

๒๑. นายปาริชาติ จันเจก เลขานุการสภา อบต. ปาริชาติ   จันเจก  



-๒- 
 

 ๒. นายบุญสม  สิงหทะยาน รองนายก อบต.บางนา 

 ๓. นางสาวสลิลรัตน   ศรีสรวล รองนายก อบต.บางนา 

 ๔.  พ.ต.ท.ไพบูลย    สาท ี ที่ปรึกษานายก อบต.บางนา 

 ๕. นายเบญจพล   เกตุมา  เลขานุการนายก อบต.บางนา 

 ๖. นางอมรรัตน   แหพันตา หัวหนาสวนการคลัง 

 ๗. นายรณฤทธ์ิ อุนจิตร  หัวหนาสวนโยธา 

 ๘. นายเดชา จุอุบล  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  ผูมาประชุม  ๑๗ คน 

  ผูลาประชุม    - คน 

  ผูขาดประชุม    ๓ คน 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อทีป่ระชุมพรอมแลว  นายเสลี   ผดุงใจ   ประธานสภา อบต.บางนา  ตรวจองคประชุมครบแลว  จึงได

เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

   ๑.๑  การติดตามและประเมินผลแผนสามป (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   

   ๑.๒  งดสงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกขาว 

   ๑.๓  หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม ยากจน 

   ๑.๔  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ป ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว   

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมไดตรวจรายงานการประชุม อบต.บางนา  ครั้งที่แลว   เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  

   ๒๕๕๗   เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๗  วามีใครตองการแกไขหรือไม  

ที่ประชุม  ตรวจดูแลวไมมีการแกไข 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  จํานวน  ๑๖  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 

 

/ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องกระทูถาม 

- ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

   ๔.๑ ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มีอยู ๒ โครงการ  เน่ืองจากไมไดบรรจุไว 

   คือ 

   ๔.๑.๑  โครงการจัดงานวันสําคัญทางรัฐพิธี  ขอใหนายก ช้ีแจง 

นายก อบต.  เน่ืองจากโครงการดังกลาวไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   

   คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนไดนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเปนที่

   เรียบรอย  จึงนําเสนอสภาแหงน้ีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุม  ไดพิจารณาเปนที่พอใจ 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมดวยครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน    - เสียง 

   ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

   ๔.๑.๒  โครงการสงเคราะหผูสูงอายุในวันผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  ผูยากจนตาม

   ความจําเปน  ขอใหนายกช้ีแจง 

นายก อบต.  เน่ืองจากโครงการดังกลาวไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลสามป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึ่ง

   โครงการน้ีมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนไดนําเสนอ

   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเปนที่เรียบรอย  จึงนําเสนอสภาแหงน้ีเพื่อพิจารณาใหความ

   เห็นชอบตอไป 

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุม  ไดพิจารณาจนเปนทีพ่อใจ 

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติดวย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน    - เสียง 

   ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 

/ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๔- 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องที่เสนอใหม 

   ๕.๑  กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําป ๒๕๕๘ 

   ระยะเวลาการเริ่มตนสมัยประชุมเมื่อใด  แตละสมัย 

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมกําหนดวา ป ๒๕๕๘  จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย  แตละสมัยในปน้ัน  

   จะเริ่มเมื่อใด  แตละสมัยในปน้ันมีกําหนดกี่วัน  กับใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป  

   สมัยแรกของปถัดไป  และมีกําหนดกี่วัน  ผูใดจะเสนอ 

ที่ประชุม  ขอเสนอ  ดังน้ี 

น.ส.เพ็ญศรีฯ  กําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญประจําป  จํานวน  ๔  สมัย  ดังน้ี 

   สมัยสามัญสมัยที่  ๑ กําหนด   ๑๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๘  –  ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

   สมัยสามัญสมัยที่  ๒ กําหนด   ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๕๘  –  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

   สมัยสามัญสมัยที่  ๓ กําหนด   ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๘  –  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

   สมัยสามัญสมัยที่  ๔ กําหนด   ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๕๘  –  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

   และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป ๒๕๕๙ 

   กําหนดวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  -  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙   จํานวน  ๑๕  วัน 

ประธานสภาฯ  มีผูใดเห็นเปนอยางอื่น 

ที่ประชุม  ไดพิจารณาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกช้ีแจง  เน่ืองจากเปนผูเสนอญัตติ  

นายก อบต.  เน่ืองจากจะเขาสูฤดูแลง  ซึ่งรัฐบาลและกรมชลประทาน  หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแจงวาปน้ี

   จะเกิดปญหาภัยแลงยาวนาน  จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในเรื่อง

   ตาง ๆ ไวรองรับปญหาที่จะเกิดข้ึน  ซึ่งหัวฉีดนํ้าดับเพลิงก็เกี่ยวของดวย  จึงมีความจําเปนตอง

   เตรียมจัดซื้อไว  ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

- ฟนหมุนทําดวยเหล็กสแตนเลส หัวฉีดมีฟน ๒ แบบ สแตนเลสและเสริมแบบ composit 

- ทําดวยทองเหลืองชุบโครเมียม 

 

 

/-แหวนปรับขนาดฉีด... 



-๕- 
 

- แหวนปรับขนาดฉีด และแหวนปรับปริมาณฉีดเปนแบบชุบโลหะ 

- ดามจับทําดวยยางเสริมเหล็ก  และเพิ่มชองกระชับมือ  จํานวน  ๑  ชุด  ราคา  ๒๘,๐๐๐ 

บาท  โดยโอนจากแผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุนรายการที่ ๑.๑.๒  คา

จัดทําปายบอกเขตตําบลและปายทางเขาซอยของหมูบานแตละซอย  ต้ังไว  ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท  ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหดวยคะ 

ประธานสภาฯ  ผูใดจะสอบถามหรือไม 

ที่ประชุม  ไดพิจารณาจนเปนที่พอใจ 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน    - เสียง 

   ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

   ๕.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก 

ประธานสภาฯ  ขอใหนายกช้ีแจงเน่ืองจากเปนผูเสนอญัตติ 

นายก อบต.  เด็กทุกคนจะชอบเลนซุกซนกันเปนประจําอยูแลว  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณ  มีความคิด

   สรางสรรค  และความเพลิดเพลินไมงอแง  จึงนาจะมีเครื่องเลนดี ๆ สมตามวัยของเด็ก  จึงเห็น

   ควรใหมีเครื่องเลนสนามใหพอกับจํานวนเด็ก  โอนจากตามขอ ๕.๒ 

ประธานสภาฯ  มีผูใดจะสอบถามหรือไม 

ที่ประชุม  ไดสอบถามจนพอใจ 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมดวย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน    - เสียง 

   ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

   ๕.๔  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิงขนาด ๑.๕ x ๒๐ เมตร  พรอมขอตอ

   สวมเร็วทองเหลือง (มาตรฐาน ISO) เสนละ  ๗,๙๐๐   บาท  จํานวน  ๔ เสน   

   เปนเงิน  ๓๑,๖๐๐  บาท  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด   

ประธานสภาฯ  ขอใหนายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต.  เน่ืองจากบานประชาชนแตละหลังอยูใกลถนนมากและทางเขาบานก็คับแคบ   

 

/รถดับเพลิง... 



-๖- 
 

   รถดับเพลิงเขาไมถึงจึงตองใชสายยางเพิ่มความยาวใหเขาถึงบานไดสะดวก  โดยโอนจากแผนงาน

   เคหะชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  รายการที่  ๑.๑.๒  คาจัดทําปายบอกเขตตําบลและปาย

   บอกทางเขาซอยของหมูบานแตละซอย  ต้ังไว  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

   ขอใหที่ประชุมพิจารณาดวย 

ประธานสภาฯ  มีผูใดจะสอบถามหรือไม 

ที่ประชุม  ไดสอบถามจนพอใจ 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมดวย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน    - เสียง 

   ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

   ๕.๕  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก 

นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ผูบริหารเมื่อไดรับรายงานจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

   ตองเสนอตอสภาทองถ่ินซึ่งไดรับรายงานตามเอกสารที่แจกใหแลว   

   จากน้ีก็จะทําประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง  มีผูใดจะซักถามไหมคะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญ  คุณเกตุ  อินทรเนียม 

นายเกตุฯ  ขอใหทําถนนออกไปกลางทุง  หมูที่  ๔ มีชาวนาใชเยอะ  ทางออกหนองยน 

น.ส.จินรีวิมนทฯ  ขอใหซอมไฟฟา  หมูที่  ๓ ตําบลกะทุม  มืดมาก 

นางสมบูรณฯ  ตองการใหซื้อเครื่องพนยุง  เพราะที่มีพังหมดแลวตองไปยืมที่เทศบาล 

นายก อบต.  ขอใหสมาชิกเชิญชวนประชาชนรวมพัฒนาทองถ่ิน  ในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

   เพื่อถวายแดในหลวง 

ประธานสภาฯ  มีผูใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆตอที่ประชุมอีกหรือไม 

ที่ประชุม  ไมม ี

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไมมีอะไรนําเสนออีก  กระผมขอบคุณทุกทานและขอปดการประชุม 

 

/ปดการประชุม... 



-๗- 

 

 

ปดการประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐  น. 

 

 

            ปาริชาติ   จันเจก 

                (นายปาริชาติ   จันเจก )    ผูจดบันทึกการประชุม 

              เลขานุการสภา อบต.บางนา 

 
 

 

 

             เสลี    ผดุงใจ 

                   (นายเสลี   ผดุงใจ)       ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

               ประธานสภา อบต.บางนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

    สงัด สงาเนตร         ประยงค  จําเนียรพร      เพ็ญศรี   สุขประสิทธ์ิ 

(นายสงัด   สงาเนตร)     (นายประยงค  จําเนียรพร)  (น.ส.เพ็ญศรี  สุขประสิทธ์ิ) 

       กรรมการ                         กรรมการ    กรรมการ 

 

 

 

 


